

THI ĐUA YÊU NƯỚC

KIẾN XƯƠNG

“Dân vận khéo” trong thực hiện phong trào thi đua giải phóng mặt bằng

Để bảo đảm tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, thời gian qua, huyện Kiến Xương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, coi trọng vai trò của cán bộ cơ sở “dân vận khéo” trong thực hiện phong trào thi đua giải phóng mặt bằng (GPMB). Qua đó đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, mô hình điển hình trong hiến đất làm đường, bàn giao sớm mặt bằng cho đơn vị thi công.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường 219 đoạn Thanh Tân - Vũ Quý, huyện Kiến Xương đang khẩn trương thi công đoạn qua xã Quang Lịch và đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các hộ dân sinh sống hai bên tuyến đường. Ông Vũ Minh Trung, thôn Luật Nội Tây, xã Quang Lịch chia sẻ: Trước đây con đường này nhỏ hẹp, xuống cấp nghiêm trọng nên nhân dân đi lại rất khó khăn. Vì vậy, khi có chủ trương cải tạo, nâng cấp tuyến đường theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, gia đình tôi đã tự nguyện tháo dỡ công đoạn và hiến 20m² đất để mở rộng đường. Giờ đây tuyến đường sắp hoàn thành với chiều rộng 7m tôi thấy quê hương như được khoác lên mình “tấm áo mới”. Đường thông, hệ thoát, có rãnh thoát nước hai bên, nhân dân đi lại thuận tiện sẽ tạo cơ hội cho bà con làm giàu, kinh tế - xã hội phát triển. Minh hy sinh chút quyền lợi cá nhân nhưng con cháu đời sau sẽ được hưởng lợi nhiều hơn.



Người dân xã Bình Định (Kiến Xương) phá dỡ công trình, hiến đất giải phóng mặt bằng thi công dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện Vũ Thắng - Bình Định.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch UBND xã Quang Lịch cho biết: Dự án cải tạo, nâng cấp đường 219 đoạn Thanh Tân - Vũ Quý, huyện Kiến Xương đi qua địa bàn xã Quang Lịch có chiều dài 5km được triển khai từ đầu năm 2022. Khi tiếp nhận chủ trương cải tạo, nâng cấp tuyến đường, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án; phát động phong trào thi đua GPMB, phân công cán bộ hợp với từng khu dân cư để tuyên truyền, vận động từng hộ dân có đất bị ảnh hưởng hiến đất làm đường không nhận tiền đền bù, nhà nước sẽ hỗ trợ tài sản trên đất hợp pháp. Vì vậy, 124 gia đình nơi đây đã đồng tình ủng hộ GPMB, hiến trên 750m² đất ở để mở rộng tuyến đường và đã hoàn thành bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 cho đơn vị thi công. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, khẩn trương thực hiện GPMB phục vụ thi công giai đoạn 2 của dự án bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Khi tiếp nhận chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Bình Minh, cấp ủy, chính quyền xã Bình Minh đã vận động toàn bộ 117 hộ dân có 295.000m² đất thuộc giai đoạn 1 của dự án nhận tiền bồi thường, hỗ trợ trước khi có quyết định thu hồi đất. Ông Phạm Xuân Bang, thôn Phú Mỹ cho biết: Gia đình tôi có 7 sào ruộng nằm trong vùng dự án. Khi có chủ trương thu hồi đất tôi cũng bán khoản lãi vì đó là tài sản lớn nhất của gia đình. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ xã, thôn giải thích, tôi nhận thấy lợi ích thiết thực của việc đầu tư xây dựng cụm công nghiệp sẽ là cơ hội để phát triển kinh tế địa phương nên tiên phong ký biên bản nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Tôi và các hộ dân trong thôn đều mong muốn cụm công nghiệp sớm triển khai xây dựng, các nhà máy sớm đi vào sản xuất tạo việc làm cho nhiều lao động để con cháu chúng tôi sau này được làm việc ổn định ngay tại quê hương.

Theo ông Đỗ Xuân Khu, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương: Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác GPMB phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh và phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động về đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện công tác GPMB, bảo đảm tiến độ thực hiện từng dự án; công khai, minh bạch tất cả các bước, các khâu trong quá trình GPMB, trong đó bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người có đất bị thu hồi; phân công lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo, theo dõi từng dự án, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB. Cán bộ chuyên môn của huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương chủ động nắm bắt tâm tư,

nguyện vận chính đáng của nhân dân để giải thích cho bà con hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác GPMB. Cùng với đó, huyện vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách hỗ trợ, đến bù bảo đảm quyền lợi cho người có đất bị thu hồi trên cơ sở đúng các quy định của pháp luật... nên đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của nhân dân. Nhiều hộ dân đã chủ động bàn giao đất trước khi phê duyệt phương án góp phần hoàn thành đúng tiến độ GPMB nhiều dự án cải tạo, nâng cấp đường Lê Lợi - Bình Nguyên đoạn qua xã Lê Lợi; dự án cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ, cứu nạn từ đê sông Trà Lý đến đường 219 xã Bình Nguyên; dự án cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ, cứu nạn liên xã Quang Bình - Quang Minh - Minh Tân - Bình Thanh (đoạn qua xã Quang Bình); dự án xử lý điểm đen tại nạn giao thông đoạn từ km27+900 đến km28+400 (khu vực cầu Cam) quốc lộ 37B; dự án đường dây và TBA 110KV Kiến Xương 2, tỉnh Thái Bình. Đối với dự án mở rộng quốc lộ 37 đoạn từ cầu Cam đi xã Quang Trung đã vận động được 40 gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ bàn giao 2.770m² đất ở, đất nông nghiệp trước khi có quyết định thu hồi đất, đến nay công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. UBND xã Bình Định cũng đã vận động được 25 hộ dân đồng thuận hiến trên 300m² đất ở để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện Vũ Thắng - Bình Định, huyện Kiến Xương (đoạn từ UBND xã Bình Định đến cầu Đò Mèn).

GPMB luôn là công việc khó khăn, phức tạp vì liên quan đến quyền lợi của nhiều hộ dân. Song với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động và đặc biệt là sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân trong thực hiện phong trào thi đua GPMB đã tạo thuận lợi triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Kiến Xương. Nhờ vậy, hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện ngày càng được hoàn thiện; hệ thống giao thông được đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao thương hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

MANH CUONG

Chăm lo đời sống hội viên nghèo

Những năm qua, các cấp hội cứu trợ xã hội (CTXH) trong tỉnh luôn chú trọng chăm lo đời sống hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động tặng quà, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho hội viên và con em của họ. CCB Lương Thị Thiện, thôn Trung Hòa, xã Vũ Ninh (Kiến Xương) từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, sống đơn thân trong căn nhà đã xuống cấp từ lâu. Trước hoàn cảnh khó khăn của bà, Hội CCB huyện Kiến Xương đã vận động xây dựng cho bà căn nhà nghĩa tình đồng đội rộng 42m² có công trình phụ trợ kèm theo, tổng trị giá 140 triệu đồng, trong đó Hội Doanh nhân CCB tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình và người thân ủng hộ. CCB Lương Thị Thiện cho biết: Kỷ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời tôi có lẽ là ngày về nhà mới. Tôi rất cảm ơn đồng chí, đồng đội đã luôn quan tâm, giúp đỡ để tôi có một mái nhà yên tâm sinh sống. Tôi mong nhiều đồng đội khác có hoàn cảnh khó khăn như tôi cũng được hỗ trợ để cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Từ năm 2019 đến nay, cuộc sống của ông Dương Hải Châu, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) trở nên ấm áp hơn trong căn nhà tình nghĩa. Căn nhà mới bằng của ông Châu xây dựng được 86 nhà tình nghĩa tặng CCB khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng; tặng trên 7.900 suất quà cho các đối tượng chính sách và hội viên nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và tết Nguyên đán. Các cấp hội đã phối hợp với

cơ quan quân sự chuyển cấp thông tin nơi chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh tới CCB, cứu giúp nhân, thu về hơn 2.400 phiếu có thông tin về mộ liệt sĩ nằm ngoài tăng trang liệt sĩ, 9 phiếu có thông tin về vị trí mộ liệt sĩ chưa được quy tập; phối hợp tổ chức đón nhận 211 hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang địa phương. Thông qua hoạt động này, nhiều gia đình liệt sĩ nghèo đã được phân phát một số vật phẩm, quà tặng, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội còn phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt cho trên 21.400 lượt hội viên, tổ chức 322 lớp tập huấn nghiệp vụ vay vốn. Đến nay, toàn hội đã tin chấp số các ngân hàng cho trên 12.200 hội viên vay vốn với tổng dư nợ hơn 468 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với năm 2017. Có vốn, có kiến thức, nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị sản xuất. Toàn tỉnh có trên 400 mô hình là doanh nghiệp, trang trại, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, kinh doanh do CCB làm chủ, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động là người thân, hội viên CCB và cựu quân nhân. Đời sống vật chất và tinh thần của hội viên được nâng lên. Tỷ lệ gia đình CCB nghèo toàn tỉnh hiện còn 0,34%, có trên 31% xã, phường, thị trấn trong tỉnh không còn gia đình hội viên CCB nghèo.

TIẾN ĐẠT

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: 5 năm 2017 - 2022, hội CCB các cấp bằng tình cảm, trách nhiệm đã có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội CCB tỉnh phối hợp với Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội Doanh nhân CCB tỉnh, hội truyền thống các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh vận động các nhà hảo tâm quyên góp, xây dựng được 86 nhà tình nghĩa tặng CCB khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng; tặng trên 7.900 suất quà cho các đối tượng chính sách và hội viên nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và tết Nguyên đán. Các cấp hội đã phối hợp với



Mô hình của cựu chiến binh Hoàng Quốc Việt (áo trắng), xã Nam Hải, huyện Tiền Hải được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất.

Đầu tư cơ sở vật chất y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Những năm gần đây, các cơ sở y tế trong tỉnh được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, là điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực (Quỳnh Phụ) là bệnh viện hạng III với 11 khoa lâm sàng, cận lâm sàng và 4 phòng chức năng; tổng số cán bộ, viên chức, người lao động hiện tại là 130, trong đó có 25 bác sĩ. Với chức năng, nhiệm vụ chính là khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân 16 xã của huyện Quỳnh Phụ và các vùng lân cận, hàng năm Bệnh viện tiếp nhận hơn 100.000 lượt bệnh nhân khám bệnh và gần 14.000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, góp phần quan trọng nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất của bệnh viện còn thiếu thốn, chưa đáp ứng đủ cho hoạt động chuyên môn của Bệnh viện; hầu hết các khoa, phòng đều rất chật hẹp, quá tải, không bảo đảm diện tích theo tiêu chuẩn và được bố trí lồng ghép và chưa liên hoàn. Năm 2018, Bệnh viện được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng khu nhà điều trị bệnh nhân, trạm biến áp và các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư trên 24 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Được khởi công tháng 8/2021, đến nay khu nhà điều trị bệnh nhân 3 tầng khang trang, sạch đẹp với tổng diện tích sàn trên 2.000m² đang bước vào giai đoạn hoàn thiện để bàn giao, đưa vào sử dụng. Ông Phạm Anh Tiến, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Việc công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng

giúp bảo đảm yêu cầu về cơ sở vật chất, giảm tình trạng quá tải, qua đó giúp Bệnh viện thực hiện tốt chức năng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời điểm hiện nay và định hướng phát triển những năm tiếp theo. Không riêng Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực, giai đoạn 2013 - 2020, ngân sách tỉnh đã bố trí 488 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho ngành y tế; giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách tỉnh dự kiến bố trí 459 tỷ đồng để đầu tư mua sắm các trang thiết bị y tế cho các đơn vị y tế công lập. Tính riêng năm 2021, UBND tỉnh đã phân bổ 58,411 tỷ đồng cho các dự án đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách

tỉnh và thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực y tế, trong đó 10,8 tỷ đồng từ nguồn vốn nước ngoài, 47,611 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Ngoài ra, trong năm 2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 70/NQ-HĐND, ngày 10/12/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nhà điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ với tổng mức đầu tư dự kiến 43,9 tỷ đồng; Nghị quyết số 71/NQ-HĐND, ngày 10/12/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình nhà nội trú Khoa Nội tổng hợp, Ngoại chấn thương và 3 chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân với tổng mức đầu tư dự kiến 39,7 tỷ đồng.

Đặc biệt, trên cơ sở chỉ đạo của Quốc hội, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế đã triển khai khảo sát, tổng hợp nhu cầu đầu tư cho ngành y tế báo cáo UBND tỉnh để xuất Thủ tướng Chính phủ cấp kinh phí 240 tỷ đồng cho ngành y tế từ nguồn để án chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, Hưng Nhân và xây dựng tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, không chỉ dịch Covid-19 mà cả các dịch bệnh khác cũng như những vấn đề sức khỏe công cộng có thể xuất hiện trong tương lai buộc chúng ta phải thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả nhất. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ giúp hoàn thiện cơ sở vật chất cho ngành y tế, đặc biệt là y tế dự phòng, tạo sự tập trung cho hoạt động thống nhất toàn khối

y tế dự phòng, hỗ trợ lẫn nhau trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện cho cán bộ ngành y tế phục vụ nhân dân tốt hơn nữa. Nhờ quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đến tháng 8/2022, Thái Bình có 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia y tế xã; tỷ

lệ bác sĩ trên 1 vạn dân đạt 13,5 (mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh tới năm 2025 là 14 bác sĩ trở lên/10.000 dân), trên 80% trạm y tế có bác sĩ là người địa phương; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 87,1%... Các đơn vị y tế về cơ bản triển khai được 80% dịch vụ kỹ thuật mới theo phân tuyến

kỹ thuật của Bộ Y tế, một số bệnh viện chuyên tuyến tỉnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi Thái Bình) thực hiện được một số kỹ thuật cao, chuyên sâu của tuyến trung ương như xạ trị ung thư, can thiệp tim mạch...

NGUYỄN THỜI



Công trình Trung tâm kỹ thuật cận lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư vừa được bàn giao đưa vào sử dụng đầu tháng 9/2022.